



คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๑๗๗/พ/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒
และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบหมายให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งจัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๒ (๒) จึงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายคำสั่งนี้

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และหลักประกันการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทุกกรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการแลกเปลี่ยน และการลงโทษผู้ทำงาน ภายในวงเงิน ที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายภูษิต พรหมมาณพ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ และโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๑๗๗๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวธาริกา พลอามาตย์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
๒	นายยุทธนา หักทะเล	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)	เจ้าหน้าที่	จังหวัดนครราชสีมา
๓	นางรำพึง บุญน้อย	เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)	เจ้าหน้าที่	จังหวัดสุรินทร์
๔	นายขวัญชัย ขำวงษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เจ้าหน้าที่	จังหวัดบุรีรัมย์
๕	นางสาวปานทิพย์ โคตรนาวัง	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	เจ้าหน้าที่	จังหวัดชัยภูมิ